

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 19 - พุธสัปดาห์ 25 มิถุนายน 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 2079

หน้า: 2(เต็มหน้า)

Col.Inch: 126.08 Ad Value: 60,518.40

PRValue (x3): 181,555.20 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: "มหาดไทยใสสะอาด" มหาดไทยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สร้างค่านิยมชื่อเสียงสุจริต ยึด...



"มหาดไทยใสสะอาด"

มหาดไทยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สร้างค่านิยมชื่อเสียงสุจริต ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้ประกาศให้การปราบปรามการทุจริตเป็น "วาระแห่งชาติ" และได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นให้ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นการนำหลักการบริหารที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแปลงแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เมื่อสนองความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเร็ว

พลเอก อุดมพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำและมอบนโยบายให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง ในการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลปกป้องประชาชนอย่าง "เป็นธรรม" และ "เป็นสุข" โดยกำหนดเป็นพันธกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยภายใต้วาระ "มหาดไทยใสสะอาด" มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านกลไกในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น/ท้องถิ่น (ตำบล/หมู่บ้าน) ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

โดยที่ผ่านมาระบบราชการไทยได้วางกรอบการดำเนินงานที่สำคัญให้หน่วยงานในสังกัด 3 การกิจหลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 2) การป้องกันการทุจริตอย่างเข้มข้น 3) การสนับสนุนให้มี "จังหวัดใสสะอาด" "อำเภอใสสะอาด" และ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" ทั่วประเทศไทย

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ในปีพ.ศ. 2562 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ อยู่ในระดับ AA และ A (มากกว่า 85 คะแนน) มีหน่วยงาน 11 หน่วยงานจาก 13 หน่วยงาน

“ กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างค่านิยมชื่อเสียงสุจริตและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จริยธรรมองค์กร เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ”



รหัสข่าว: C-200619031016 (19 มิ.ย. 63/04:14)

หน้า: 1/1